

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Họ và tên: Đàm Thanh Tùng

Sinh ngày: 06/7/1980.

Quê quán: xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Thường trú: Tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy.

Ứng cử: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được sự giới thiệu của tổ chức, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất vinh dự được tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 17 huyện Phù Yên, tôi nhận thức rằng là một đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; trực tiếp giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Từ nhận thức đó, trải qua nhiều cương vị công tác tôi luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Với vị trí công tác hiện nay ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tôi đã cùng với tập thể lãnh đạo Ban tích cực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức đảng - đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Là người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Sơn La, tôi vô cùng tự hào về mảnh đất và con người Sơn La nói chung, về sự phát triển đi lên của huyện Phù Yên nói riêng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Yên, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển tích cực với những thành tích nổi bật trong năm 2020 như: đã đạt 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế duy trì ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,15% so với năm 2019, có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững, ổn định; đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Phù Yên lần thứ XX...

Tuy nhiên, tôi vẫn còn những băn khoăn, trăn trở trên một số lĩnh vực như: kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định nhưng chưa vững chắc, sản lượng các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp trong năm 2020 còn thấp so với năm 2019; công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa được quan tâm chú trọng...

Nếu tới đây được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, chương trình hành động của tôi sẽ tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Trước hết, không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên. Nắm vững và thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

Bản thân tôi sẽ tích cực nghiên cứu, học hỏi để có những đóng góp vào quá trình xây dựng và ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu về hoạt động của chính quyền và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đề xuất, kiến nghị đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND, nhất là hoạt động giám sát, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp gửi tới kỳ họp.

Thứ hai, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã, thị trấn và đời sống của nhân dân. Tích cực trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến với địa phương về các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và có chất lượng đây là nhân tố quyết định thắng lợi trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ, mục tiêu công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đồng thời phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phù Yên lần thứ XX.

Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh, luôn gắn gũi gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh. Tiếp thu đúng, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của HĐND tỉnh để phổ biến, truyền đạt, tổ chức triển khai và vận động cử tri thực hiện có hiệu quả tốt, giành thời gian thích hợp dự các kỳ họp của HĐND các địa phương; tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh; lắng nghe tập hợp đúng, đầy đủ các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri nơi ứng cử để phản ánh đến HĐND tỉnh cũng như các cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời

Thứ ba, trên cương vị công tác hiện nay ở Ban Tổ chức tỉnh ủy, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Ban tích cực tham mưu những chủ trương, giải pháp cho Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tổ chức đảng - đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tập trung tham mưu đề xuất, kiện toàn nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của Ban Tổ chức cấp ủy các cấp.

Thứ tư, để làm tròn trách nhiệm với cử tri và nhân dân, bản thân sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, học tập để nâng cao hơn nữa phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, phương pháp công tác để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. Tôi luôn cầu thị và mong muốn các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân thường xuyên ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ tôi trong thực hiện nhiệm vụ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

**ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XV**



Đàm Thanh Tùng